

THÀNH PHỐ

Lan tỏa phong trào hiến máu tình nguyện

Với phương châm "Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", thành phố Thái Bình đã đa dạng công tác tuyên truyền, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ tinh thần sẻ chia, hiến máu tình nguyện (HMTN).

Anh Nguyễn Công Thành, Phó Chủ tịch UBND xã Vũ Chính đã hơn 20 lần tham gia HMTN. Anh chia sẻ: Hiến máu là việc làm có lợi, mỗi giọt máu cho đi, chứa đựng nhiều ý nghĩa, mang lại cơ hội sống cho nhiều người nên tôi đã gắn bó với công tác hiến máu gần 15 năm nay. Cứ mỗi khi Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố và các đoàn thể chính trị - xã hội xã Vũ Chính phát động, sức khỏe cho phép tôi lại tham gia hiến máu.



Người dân thành phố tham gia hiến máu tình nguyện.

Không chỉ trực tiếp tham gia hiến máu, bản thân anh Thành còn luôn tích cực vận động, tuyên truyền hoạt động HMTN đến cán bộ, nhân dân và người thân. Noi gương cha, con gái anh cũng đã có gần 10 lần hiến máu.

trong cơn nguy kịch. Nghĩa cử cao đẹp ấy đang ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Bùi Huy Đoàn cho biết: Để làm tốt công tác HMTN và đạt kết quả cao, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo vận động HMTN, giao Hội Chữ thập đỏ thành phố là cơ quan thường trực. Hàng năm, Hội phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể và chính quyền từ thành phố đến cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia hiến máu bằng nhiều hình thức như treo băng rôn, khẩu hiệu, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh... Tổ chức tốt các hoạt động như ngày toàn dân hiến máu tình nguyện 7/4, ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6, lễ hội xuân hồng...

Hành động cao đẹp của những người HMTN tuy nhỏ nhưng giá trị nhân đạo mang lại rất lớn, vì từng giờ trôi qua đều có người bệnh cần máu để cấp cứu và điều trị. Đó chính là niềm vui, niềm tự hào của những người HMTN. Bởi thế, họ luôn sẵn sàng hiến máu và hiến máu nhắc lại nhiều lần vì sự sống của người bệnh

ngành giáo dục thành phố tích cực tham gia. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Vũ Giang Lâm cho biết: Từ nhiều năm nay, HMTN của thành phố đến thành ngày hội của cán bộ, giáo viên, nhân viên trong ngành. Với khẩu hiệu "Sẻ giọt máu đào - trao niềm hy vọng", đội ngũ nhà giáo đã thể hiện tấm lòng nhân ái của những người làm giáo dục vì sức khỏe, tinh mạng của người bệnh, góp phần cung cấp đủ máu cho cấp cứu người bệnh, hình thành nét đẹp văn hóa hiến máu cứu người. Do làm tốt công tác vận động HMTN, tinh thần trách nhiệm của người dân trong công tác chăm sóc sức khỏe cộng đồng cũng được nâng lên. Nhờ những việc làm cụ thể, kiên trì mà hàng năm dân hiến máu tình nguyện này, ngày thế giới tôn vinh người hiến máu 14/6, lễ hội xuân hồng... Việc sẻ chia giọt máu nghĩa tình của bản thân với cộng đồng luôn được cán bộ, giáo viên, nhân viên

phục vụ công tác cấp cứu, điều trị cho bệnh nhân.

Để phong trào HMTN có sức lan tỏa và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở, Ban Chỉ đạo vận động HMTN thành phố tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động để nâng cao nhận thức về ý nghĩa, mục đích, tính nhân đạo cao cả của HMTN, xây dựng hành động tình nguyện của cộng đồng. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể liên quan trong việc kiểm tra, giám sát, chuẩn bị các điều kiện tổ chức hiến máu luôn đảm an toàn; tăng cường vận động người tham gia hiến máu nhắc lại, hiến máu nhiều lần trong toàn xã hội; đặc biệt chú trọng công tác biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình tiêu biểu trong cộng đồng. Qua đó phấn đấu vượt từ 20 - 40% so với chỉ tiêu tình giao trong năm 2023.

MINH NGUYỄN

NGÀNH GIÁO DỤC HUYỆN KIẾN XƯƠNG

Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin

Nhiều năm qua, ngành giáo dục huyện Kiến Xương đã tích cực ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào công tác quản lý, giảng dạy, qua đó góp phần đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý và chất lượng giáo dục.



Công nghệ thông tin được ứng dụng trong quá trình dạy và học tại Trường Tiểu học Thanh Nê.

dưỡng các modul chương trình giáo dục phổ thông 2018 và đều đạt yêu cầu. 100% giáo viên sử dụng tốt các nền tảng trên mạng để dạy học trực tuyến khi cần thiết.

Tại Trường THCS Lê Quý Đôn, thầy giáo Nguyễn Ngọc Quang, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Là trường chất lượng cao của huyện với nhiệm vụ chính là bồi dưỡng và dạy các em học sinh giỏi, nhiều năm qua nhà trường đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào việc dạy và học. Nhất là trong thời điểm dịch Covid-19, khi học sinh tạm ngừng đến trường, nhà trường đã huy động xã hội hóa trên 144 triệu đồng để lắp đặt các màn hình ti vi và cài đặt các phần mềm phục vụ giảng dạy. Hiện nay trường vẫn tiếp tục ứng dụng

phần mềm trong giảng dạy và quản lý để thúc đẩy quá trình chuyển đổi số nhanh và hiệu quả. 100% giáo viên sử dụng thành thạo các thiết bị hiện đại, công nghệ trên môi trường mạng.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số là một trong những nội dung của phong trào đổi mới, sáng tạo trong quản lý, giảng dạy và học tập ở huyện Kiến Xương. Theo thống kê của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, hiện nay 100% các nhà trường trên địa bàn huyện đã có đường truyền internet. Các giáo viên lên lớp đã thể hiện rõ sự đổi mới phương pháp, xây dựng chủ đề dạy học hợp lý, phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh. Việc sử dụng giáo án điện tử, ứng dụng

các phần mềm dạy học tiếp tục được tăng cường, nâng cao hiệu quả giờ dạy. Các trường đã quan tâm việc bố trí, sắp xếp các phòng học bộ môn nhằm sử dụng có hiệu quả các thiết bị đồ dùng được trang bị. Năm học 2021 - 2022, Phòng đã tham mưu UBND huyện hỗ trợ kinh phí để các đơn vị mua sắm bổ sung các trang thiết bị như thiết bị phục vụ sinh hoạt bán trú cho trẻ mầm non, ti vi kết nối mạng internet. Trong năm học, cũng với ngân sách được cấp, các địa phương và các nhà trường đã đầu tư trên 25 tỷ đồng để tăng cường cơ sở vật chất phòng học và trang thiết bị dạy học, đáp ứng công tác dạy và học, hoàn thiện tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở các địa phương.

THU THỦY

Được mệnh danh là "lá chắn thép" của lực lượng Công an tỉnh, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động (CSCĐ) dự bị chiến đấu luôn tích cực phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác huấn luyện, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu góp phần bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Cảnh sát cơ động năng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu



Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động dự bị chiến đấu tham gia huấn luyện.

Những ngày đầu tháng 3, tham gia huấn luyện trong bộ quân phục dã chiến bạc màu vì bụi đất, ướt đầm mồ hôi, với vũ khí, trang bị kỹ thuật trong tay, các chiến sĩ tập trung cao độ cho các bài tập. Từng động tác trong chiến thuật triển khai đội hình chia cắt giải tán đám đông, các tình huống võ chiến đấu... được các chiến sĩ luyện tập thuần thục, sau mỗi khoa mục đều được huấn luyện viên phụ trách rút kinh nghiệm, hướng dẫn, sửa tập kịp thời. Trung úy Phạm Thế Thịnh, Công an xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) chia sẻ: Bên cạnh việc thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn tại địa phương, được tham gia Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu với tôi là vinh dự song cũng đòi hỏi nỗ lực, trách nhiệm cao. Giáo trình, chương trình huấn luyện luôn có những điều chỉnh để phù hợp với thực tế, một số bài tập thực hành có độ khó nhất định, đòi hỏi độ chính xác cao, sức khỏe tốt. Chúng tôi luôn tâm niệm "thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu" nên trong mỗi mùa huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ đều tích cực, hăng say luyện rèn, chấp hành nghiêm kỷ luật, kiểm tra đánh giá các khoa mục cuối khóa phân đấu đều đạt kết quả tốt. Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu với gần 400 cán

bộ, chiến sĩ ưu tú, có bản lĩnh chính trị vững vàng, đủ năng lực, trình độ về chuyên môn nghiệp vụ quân sự, võ thuật, được lựa chọn từ các đơn vị Công an tỉnh và công an các huyện, thành phố, được biên chế thành 3 đại đội và 1 trung đội cơ giới vận tải. Đơn vị được thành lập nhằm thực hiện phương châm "4 tại chỗ" gồm chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, trang bị phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ, không để bị động, bất ngờ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới. Vì vậy, công tác huấn luyện nâng cao khả năng sẵn sàng cơ động chiến đấu luôn được đơn vị chú trọng. Thông qua đó, giúp cán bộ, chiến

sĩ đơn vị có ý thức kỷ luật, bản lĩnh trong chiến đấu; nắm vững những kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu, rèn luyện thể lực, tác phong, tăng sức bền, sức chịu đựng của lực lượng vũ trang tập trung; từ đó, vận dụng linh hoạt trong công tác và chiến đấu, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng tá Lại Thanh Hải, Trưởng phòng CSCĐ, Công an tỉnh cho biết: Trong khóa huấn luyện, lực lượng CSCĐ dự bị chiến đấu sẽ được quản lý chặt chẽ, đảm bảo liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội của lực lượng Công an nhân dân, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng CSCĐ; nghiệp

vụ công tác chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; kỹ, chiến thuật giải tán đám đông, chống biểu tình, bạo loạn; tinh năng, tác dụng, cách sử dụng bảo quản một số vũ khí, công cụ hỗ trợ mới được trang bị và bắn đạt thật súng quân dụng cùng một số động tác, đứng, đủ nội dung, chương trình với mục tiêu 100% đạt yêu cầu, 80% trở lên đạt khá, giỏi. Đại úy Trần Thanh Tùng, Phó Đội trưởng Đội Tham mưu huấn luyện, Phòng CSCĐ, Công an tỉnh cho biết: Phòng CSCĐ chú trọng đổi mới, tạo đột phá trong nhiệm vụ

huấn luyện, thực luyện kỹ giáo án, củng cố, làm mới mô hình, học cụ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tu sửa thao trường bảo đảm sát với điều kiện của từng nội dung khoa mục. Trong quá trình tổ chức huấn luyện, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn luôn chú trọng bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, vũ khí, công cụ hỗ trợ, trang thiết bị. Cán bộ các cấp thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh, kiên quyết không để xảy ra biểu hiện làm ẩu, làm ấu, tổ chức kiểm tra đánh giá, rút kinh nghiệm sau mỗi buổi tập. Trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu, lấy thực hành làm chính; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với huấn luyện chiến đấu bảo đảm sát với nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn và thực tế chiến đấu.

Nhờ làm tốt công tác huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn CSCĐ dự bị chiến đấu luôn là lực lượng nòng cốt, sẵn sàng chiến đấu của Công an tỉnh, cơ động nhanh ngăn chặn, trấn áp các vụ gây rối trật tự công cộng; phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm, tổ chức kiểm tra vũ trang; tuần tra, kiểm soát những địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tham gia các phương án bảo vệ các đơn vị, phối hợp diễn tập phòng, chống khủng bố, bắt cóc con tin, chống bạo loạn chính trị nhằm xử lý tốt khi có tình huống xảy ra; bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn và sẵn sàng chi viện cho các địa phương khi có yêu cầu.

MINH HÙNG

THÀNH PHỐ THÁI BÌNH Trao kinh phí chương trình "Mẹ đỡ đầu" cho trẻ em mồ côi

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Thái Bình và các mạnh thường quân đã trao kinh phí chương trình "Mẹ đỡ đầu" 6 tháng đầu năm 2023 cho 3 trẻ em mồ côi trên địa bàn.

Đó là các em: Vũ Thị Phương Anh, tổ 9, Phường Trần Hưng Đạo; Nguyễn Thị Hà Chinh, tổ 8, phường Kỳ Bá; Phạm Phương Anh, tổ 19, phường Kỳ Bá. Các em đều mồ côi bố mẹ công việc không ổn định, ở với bà nội hoặc bà ngoại, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Mỗi em được hỗ trợ 500.000 đồng/tháng. Nhân dịp này, cấp ủy, chính quyền địa phương, các cấp hội phụ nữ cũng tặng quà cho các em; Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao 1 suất quà (500.000 đồng) cho hội viên phụ nữ cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường Kỳ Bá.



Em Nguyễn Thị Hà Chinh, tổ 8, phường Kỳ Bá nhận hỗ trợ 6 tháng đầu năm từ người đỡ đầu.

Như vậy, đến nay, toàn thành phố có 115 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu (trong đó 10 em được nhận đỡ đầu từ 2 nơi) với tổng số tiền hơn 306 triệu đồng và 940kg gạo. Trong đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố nhận đỡ đầu 26 em, hội liên hiệp phụ nữ cơ sở đỡ đầu 30 em; các trường học nhận đỡ đầu 45 em, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội đỡ đầu 24 em. Thành phố là đơn vị đi đầu toàn tỉnh trong thực hiện chương trình "Mẹ đỡ đầu".

KUÂN PHƯƠNG

ĐÔNG HƯNG Trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng vừa tổ chức trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện.

Gia đình em Trịnh Công Quang Huy, xã Đông Phương (Đông Hưng) thuộc hộ nghèo của xã. Cả bố và Huy đều mắc bệnh hiểm nghèo, đi lại khó khăn, mẹ em công việc không ổn định. Thấy hiểu hoàn cảnh khó khăn của gia đình, lãnh đạo huyện Đông Hưng, Hội Chữ thập đỏ huyện cùng các nhà hảo tâm đã trao tặng em 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà ý nghĩa. Đây là nguồn động viên, khích lệ tinh thần, giúp em có thêm động lực để chiến thắng bệnh tật, tiếp tục vươn lên trong học tập và thực hiện ước mơ của mình.

Thông qua tài trợ kinh phí của các nhà hảo tâm, Hội Chữ thập đỏ huyện Đông Hưng đã trao quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

THU HOÀI